

MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading : 32๖๕
Date : - 7 พ.ย. 2544 Page : 13	Source : มติชน No44382142
Keyword	

คำกล่าวจากใจ..

13

“เมืองไทยโชคดีที่มีองค์สมเด็จพระเจ้า”



(ซ้ายสุด) นางโม อิม คิม ผู้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว

L ปีนี้ปีที่ 2 แล้ว สำหรับการจัดงานมอบรางวัล ‘สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี’ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาประทานรางวัล ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวัง

ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ มาดามหลิน จู หยิง (Madame Lin Ju Ying) ผู้นำสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มาดามหลิน จู หยิง นับเป็นผู้บุกเบิกงานด้านบริการสุขภาพในประเทศจีนให้เกิดผลสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้ตั้งสำนักงานการพยาบาลแห่งชาติขึ้น ในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศจีน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานการพยาบาลแห่งชาติ เป็นคนแรก

“ดิฉันเรียนพยาบาลตั้งแต่ ค.ศ.1941 เริ่มเรียนที่

โรงเรียนพยาบาลในกรุงปักกิ่ง จากนั้นก็ทำงานเป็นนางพยาบาลเรื่อยมา ปัญหาที่นางพยาบาลอย่างดิฉินเจอคือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทางการเมือง หรือเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คนที่ทำงานในสาขาพยาบาลจะต้องได้รับผลกระทบด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งการเมืองในประเทศจีนมีความวุ่นวาย มีการเปลี่ยนการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลถูกให้ปิดยาวนานถึง 30 ปี ดิฉินพยายามดิ้นรนมาตลอด 30 ปี เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลเปิดตามปกติ แต่ฉินก็ทำได้สำเร็จ โดยการเข้าพบกับผู้นำ เพื่อชี้ให้เห็นว่าวิชาชีพพยาบาลมีความจำเป็นมากเพียงใด”

แม้ว่ามาตามหลินพยายามชี้ให้สังคมในประเทศจีนเห็นความสำคัญของวิชาชีพนางพยาบาลเพียงใด แต่ปัจจุบันผู้ที่จะสามารถเป็นนางพยาบาลก็ยังไม่ใช่เพียงพอยุติ

“ขณะนี้ประเทศจีนมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน แต่มีนางพยาบาลเพียง 1 ล้าน 2 แสนคนเท่านั้น เท่ากับอัตราส่วน 1 ต่อ 1,000 ส



มาตามหลิน จู หยิง

เหตุเพราะชาวจีนรู้ว่าพยาบาลต้องทำงานหนัก ทำให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว หญิงชาวจีนจึงไม่อยากเป็นพยาบาล”

มาตามหลินยังเล่าให้ฟังอีกว่า เมื่อคนมาเมืองไทยเห็นประเทศไทยมีพยาบาลจำนวนมากและยังมีผู้ช่วยพยาบาลอีกด้วย ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้

เพราะเพราะประเทศไทยมีองค์แบบอย่างที่ดีคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นตัวอย่างของพยาบาลที่ดี พระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชน ไม่สนแม้ว่าประชาชนจะอยู่ไกลเพียงไหน ประเทศไทยได้แนวทางในการดำเนินงานวิชาชีพพยาบาลก็จากพระองค์ท่าน ประเทศไทยโชคดีว่าทุกประเทศที่มีบุคคลสำคัญในการช่วยผลักดันให้งานพยาบาลเจริญก้าวหน้า”

ด้าน นางโม อิม คิม ผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้เดินทางมาร่วมงานด้วย เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้มีการจัดงาน ทรงเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ช่วยด้วยความจริงใจ วัฏวิธีการช่วย

และพระองค์ยังเป็นนักการเมืองในเชิงบวกคือ ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง